



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
4 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. จะเดินทางไปเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์กัญชา เขตสุขภาพที่ 3 ร่วมสร้างสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ ในวันที่ 6 ส.ค.65 ณ สนามกีฬาจ.อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี พร้อมกล่าวว่า เป้าหมายของรัฐบาลใช้กัญชาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยและยกระดับทางการแพทย์ให้ทัดเทียมสากล แม้จะอนุญาตให้ใช้อย่างเสรี แต่ยังไม่ให้สารสกัดจากกัญชาที่มีสาร THC เกิน 0.2% เพราะถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ โดยหวังว่าผลของการจัดงานนี้ จะช่วยให้ความรู้และป้องกันผู้คนไม่ให้ใช้อย่างผิดวิธืได้มหาศาล

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, amarintv, nation

- เพจ ออกกำลังกายจัดให้ รีเทิร์น part 4.1 โพสต์แชร์อุทาหรณ์ประสบการณ์ของคุณแม่ท่านหนึ่ง กรณีลูกน้อยผลอกันบรเวณนี้กัญชา จนมีอาการ ซึม นอนหลับไม่ได้สัปดาห์วัน เตือนพ่อแม่สังเกตอาการ รวมทั้งคอยย้ำเตือนบุตรหลานในครอบครัว

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เอกสารของ รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธ์ คณบดีคณะแพทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สรุปผลการประชุมของคณะผู้เชี่ยวชาญ WHO ว่าด้วยยาเสพติดต่อกรณีกัญชา สรุปว่าผู้เชี่ยวชาญเห็นชอบให้ขยับกัญชาจากยาเสพติดประเภท 4 (รุนแรงสูงสุด กลุ่มเดียวกับเฮโรอีน) ลงมาเป็นยาเสพติดกลุ่มที่ 1 (ยาเสพติดที่ยังต้องมีการควบคุมการใช้อย่างเข้มงวดและเหมาะสม) ทั้งนี้ ชัดเจนว่ากัญชายังอยู่ในบัญชียาเสพติดของ WHO เพื่อป้องกันผลเสียจากการใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา และให้สามารถใช้อย่างเหมาะสมสำหรับรักษาทางการแพทย์



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 4 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,166 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,575,853 ราย เสียชีวิต 30 ราย เสียชีวิตสะสม 31,157 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,358 ราย รักษาหายสะสม 4,519,994 ราย ยังรักษาอยู่ 24,702 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 585,143,027 (+166,157) ราย 6,426,600 (+310) ราย รักษาหาย 555,732,233 (+133,263) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. ยาโมลนูพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก., hfocus, soudhitalk)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า สธ. ร่วมกับ บก.ปคบ. เตรียมแถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายยา รักษาโควิด 19 เดือน ซึ่งเป็นการขายยาโมลนูพิราเวียร์ทางออนไลน์จากประเทศอินเดียที่ไม่มีใบรับรอง ย้ำการซื้อขายออนไลน์มีความเสี่ยงเพราะไม่รู้ว่าเป็นยาจริงหรือไม่ หรือเป็นแค่แป้ง จัดเป็นยาควบคุมพิเศษที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและสั่งจ่ายยาโดยแพทย์เท่านั้น


- กรณีนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา พิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ตั้งคำถามโมลนูพิราเวียร์มีราคาถูกกว่ายาฟาวิพิราเวียร์ทำไมไม่จ่ายยาโมลนูพิราเวียร์ รมว.สธ.ชี้แจงว่า ยาโมลนูพิราเวียร์ไม่ให้ในเด็กต่ำกว่า 18 ปี และหญิงตั้งครรภ์ ขณะนี้มีการเปิดเรียนและเดินทางสัญจรมากขึ้น ดังนั้น เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากติดเชื้อก็ต้องรับยาฟาวิพิราเวียร์ ส่วนที่ระบุว่ามียาผลต่อบั้นไม่จริง หากรับประทานตามแพทย์สั่งจะไม่มีปัญหาใดๆ พร้อมยืนยันยาไม่ขาดแคลน


- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการหารือกับบริษัทเมอร์ค ผู้ผลิตโมลนูพิราเวียร์ ซึ่งมีความกังวลเรื่องยาโมลนูพิราเวียร์ในท้องตลาดโดยเฉพาะเรื่องลิขสิทธิ์ จึงไม่ต้องการให้ซื้อกินเอง

2. ณะเด็กฉีควัควินด้านภาวะ MIS-C

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, nationtv, thaipbs, hfocus, thailandplus, TNN, ch7, mcot, isaranews)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า "MIS-C" เป็นกลุ่มอาการที่พบได้ในผู้ป่วยเด็ก ซึ่งผู้ป่วยอาจจะมีอาการคล้ายโรคควาซากิ แต่พบภาวะช็อกที่เกิดจากการอักเสบที่หัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจโป่งพองซึ่งเป็นอันตรายถึง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เสียชีวิตได้ ในประเทศไทยพบผู้ป่วย MIS-C แล้วมากกว่า 100 ราย สำหรับการป้องกันมีรายงานจากต่างประเทศพบว่า การให้วัคซีนป้องกันโควิด 19 ลดความเสี่ยงต่อการเกิด MIS-C และลดความรุนแรงของโรคได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.อดิศักดิ์ ภัฒตาดำรง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยเพิ่มเติมว่า ในสถาบันฯ พบผู้ป่วย MIS-C 51 ราย อายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 11 ปี มีภาวะช็อกจึงจำเป็นต้องให้การรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤต พบการเสียชีวิตจากภาวะนี้จากเส้นเลือดหัวใจโป่งพอง 1 ราย การวินิจฉัยและการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคนี้อันและลดภาวะแทรกซ้อนได้ <p>3. แม่ติดโควิดสามารถให้นมลูกได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย แม่ที่ติดเชื้อโควิด 19 สามารถให้นมลูกได้ แต่ต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตัว ด้วยการสวมหน้ากากขณะให้นม หมั่นล้างมือให้สะอาดและถูกวิธี รวมทั้งงดหอมแก้มลูก และสามารถบีบเก็บน้ำนมได้ ให้พ่อหรือผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมให้ลูกแทน หากแม่ไม่สะดวกที่จะให้นมจากเต้า ยังคงสามารถบีบเก็บน้ำนมได้ ที่สำคัญแม่หลังคลอดที่ให้นมลูกควรเข้ารับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในแม่ ยังสามารถส่งผ่านน้ำนมไปยังลูกได้ด้วย <p>4. สายพันธุ์ย่อย BA5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - น.พ.มนัญญู ลิเชวงวงศ์ โพสต์ถึงการติดตามข้อมูลระบาดวิทยาของไวรัสโควิด 19 ว่า เดือน ก.ค.65 โควิด 19 ยังคงเป็นโรคระบาดรุนแรง ไม่มีแนวโน้มลดลงเป็นโรคประจำถิ่น ทั้งนี้ โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 อยู่ในช่วงขาขึ้น ขอให้ทุกคนรีบไปฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 3 เข็ม และตามด้วยเข็มกระตุ้น 4 เดือนหลังเข็มสุดท้าย สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ รวมถึงต้องเฝ้าติดตามโรคโควิด 19 ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และฝีดาษวานร อย่างต่อเนื่อง <p>5. แนวโน้มสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผจก., ไทยโพสต์, INN, thestandard, ch3plus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ติดตามแนวโน้มสถานการณ์ระบาดโควิด ซึ่งภาพรวมทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่สัปดาห์นี้อัตราตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทั่วโลกค่อนข้างคงที่ สอดคล้องกับตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทย ประกอบกับที่ผ่านมามีวันหยุดยาวหลายวัน ประชาชนเดินทางกลับบ้านจำนวนมาก ต้องติดตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่ต่างจังหวัดว่าจะมีการระบาดเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายกฯ ขอให้ สธ. ติดตามข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวมทั้งแปลผลอย่างระมัดระวัง เชื่อว่าสถานการณ์ไทยและทั่วโลกจะดีขึ้นตามลำดับ 	
 <p>โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>สถานการณ์ในประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., ไทยโพสต์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, Bangkokpost) เว็บไซต์ (ch3plus, ch7)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.กัศักดิ์ กู้เกียรติกุล นพ.สสจ.ภูเก็ต แถลงพบผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรรายที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นรายที่ 2 ของ จ.ภูเก็ต เป็นชายชาวเยอรมัน อายุ 25 ปี ซึ่งบินตรงเข้ามา จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 65 มีแฟนเป็นคนไทย ไม่ได้เป็นกลุ่มรักร่วมเพศ ทีมสอบสวนโรคพบส่วนมากจะท่องเที่ยวเกี่ยวกับแฟน ไม่เที่ยวในสถานบันเทิง ผู้สัมผัสใกล้ชิดประมาณ 7 คน สำหรับแฟนผู้ติดเชื้อที่สัมผัสใกล้ชิดโดยตรง คาดว่าวันที่ 4 ส.ค.จะทราบผลเลือด ทั้งนี้ ผู้สัมผัสใกล้ชิดให้กักตัวที่บ้านเอง 21 วัน - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า มีการรายงานกรณีโรคฝีดาษวานรยืนยันในรายที่ 3 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 25 ปี สัญชาติเยอรมัน ทั้งนี้ ข้อมูลทั่วโลกพบว่าผู้ป่วยฝีดาษวานรไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ใน รพ.ทุกราย มีเพียง 9% ที่ต้องอยู่รพ.เพื่อควบคุมโรค ดังนั้น มาตรการในอนาคต หากผู้ป่วยไม่มีปัญหาสุขภาพให้รักษาตัวที่บ้านได้ ส่วนเรื่องวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร ทาง อภ.กำลังประสานคาดไม่เกินเดือนนี้ ซึ่งคกก.สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ยังไม่มีประวัติติดเชื้อแต่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรค เช่น บุคลากรทางการแพทย์ฯ จนท.ห้องแล็บ 2.มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยฝีดาษวานร - นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้ประกาศแนวทางเวชปฏิบัติ หากพบผู้ป่วยที่สงสัยป่วยโรคฝีดาษวานร ขอให้รับเป็นผู้ป่วยใน รพ. เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอน และเพื่อควบคุมโรคไปในตัว โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันสามารถตรวจเชื้อได้ใน 24 ชั่วโมง อย่างเร็วที่สุดคือ 3-4 ชั่วโมง 	
<p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook</p> <ul style="list-style-type: none"> - รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศมาตรการป้องกันล่วงหน้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงกำลังตรวจสอบยาสำหรับรักษาชื่อว่า เทโควีริแมท (tecovirimat) ซึ่งเป็นยาชนิดรับประทานที่ใช้รักษาโรคฝีดาษ 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
โรคไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในช่วงนี้ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูฝน จึงขอเน้นย้ำมาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-12 ก.ค. 2565 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 9,472 ราย เสียชีวิต 9 ราย กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและสูงกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน โดยใน 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบจังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด 5 ลำดับ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ กทม. ศรีสะเกษ และตาก	-
การแขวนป้ายดำเนินการสถานพยาบาล สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ hfocus - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรม สบส. ดำเนินการกวาดล้าง ตรวจสอบ และดำเนินการกับคลินิกที่ถูกร้องเรียน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะไม่มีแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลอยู่ประจำที่คลินิกในขณะที่เกิดเหตุ จึงขอเตือนคลินิกทุกแห่ง ห้ามรับจ้างแพทย์มาแขวนป้ายเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ซึ่งทั้งเป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ และผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ และอาจมีคำสั่งให้ปิดสถานพยาบาล	-
ถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ - นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. กล่าวถึงประเด็นการถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบจ.ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหารจัดการแล้ว ยังต้องพัฒนาหลายประเด็นควบคู่ไปด้วย อาทิ การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานสาธารณสุข ควรมีหลักสูตรการศึกษาที่ออกแบบให้เหมาะสมกับบุคลากรที่ทำงานพัฒนาระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญ โดยรูปแบบการจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. ไป รพ.สต.สังกัด อบจ. ในเบื้องต้นอาจมีได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) สปสช.จัดสรรตรงไปที่ รพ.สต.สังกัด อบจ. (100%) ข้อดีคือ รพ.สต.ได้รับงบประมาณเป็นก้อนและมีอิสระ ข้อเสีย รพ.สต. ต้องจัดซื้อยาเองและต้องตามจ่ายผู้ป่วยส่งต่อ โมเดลนี้ค่อนข้างมีความเสี่ยง หากบริหารจัดการไม่ดี 2) สปสช.จัดสรรตรงไปที่ CUP 40% และ รพ.สต.สังกัด อบจ. 60% (40 : 60) ข้อดี เงินอยู่ที่ CUP 40% ดังนั้น รพ.สต.ไม่ต้องตามจ่ายผู้ป่วยส่งต่อ ข้อเสีย รพ.สต.ต้องจัดซื้อยาเอง แต่ไม่ต้องตามจ่ายผู้ป่วยส่งต่อ โมเดลนี้อาจเหมาะกับ อบจ.ที่เคยมีประสบการณ์บริหารงานด้านสุขภาพ และ 3) สปสช.จัดสรรตรงไปที่ CUP 70% และ รพ.สต.สังกัด อบจ. 30% (70 : 30) ข้อดี เงินอยู่ที่ CUP 70% ดังนั้น รพ.สต.ไม่ต้องรับผิดชอบตามจ่ายผู้ป่วยส่งต่อและไม่ต้องซื้อยาเอง ข้อเสีย รพ.สต.อาจมีงบประมาณบางส่วนไม่เพียงพอในการบริหารจัดการโมเดลนี้เหมาะกับ อบจ. ส่วนใหญ่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์บริหารงานด้านสุขภาพ ในระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ	-
กม.เมาแล้วขับ สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ - นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่คำพิพากษาฎีกาแล้วนำไปตีความเอาเองว่า ถ้าเมาแล้วขับสามารถปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ โดยจะไม่โดนโทษฐานเมาแล้วขับ แต่จะโดนแค่โทษขัดขวางคำสั่งเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะโทษแค่เพียงปรับ 1,000 บาท จึงขอเตือนประชาชนผู้ขับขี่ ถ้าฝืนขับซึ่งรถขณะมีเมา มีโทษสูงคือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้า จนท.เรียกตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วปฏิเสธ จะมีโทษเช่นเดียวกับการเมาแล้วขับ	-
กสพท. เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, เชียงใหม่นิวส์) - พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการ กสพท. กล่าวในการแถลงข่าวการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 โดยปีนี้เปิดรับนิสิตนักศึกษาประมาณ 2,308 คน สำหรับการคัดเลือกปีการศึกษา 2566 จะคล้ายกับปีการศึกษา 2565 แต่มีการเปลี่ยนแปลงการสอบ คือ มีการสอบ TPAT 1 หรือวิชาเฉพาะ กสพท. และ สอบ A-Level หรือวิชาสามัญ	-
แท็กซี่พลิกคว่ำเสียชีวิตหน้า รพ.ไทรน้อย สื่อที่นำเสนอ: นสพ.ไทยรัฐ - พ.ต.ท.สมอาจ หมั่นอุส่าห์ สว.(สอบสวน) สภ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุรถแท็กซี่พลิกคว่ำและมีผู้เสียชีวิตที่หน้า รพ.ไทรน้อย ทราบชื่อผู้เสียชีวิตนายณัฐนรินทร์ ศรีบุญรอด อายุ 33 ปี เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สาเหตุคาดว่าขับรถมาด้วยความเร็วและเกิดเสียหลักเห็นข้ามเกาะกลางรถพลิกหงายท้อง	-

